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บนัทึก 

เร่ือง  การรบัโอนทรพัยส์ินของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
   

 

หนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ที่ สร.๐๒๐๓/๑๖๔๗๗ ลงวันที่ ๑๑ 
กันยายน ๒๕๑๗ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า กระทรวงศึกษาธิการ ขอให้
คณ ะรัฐมนต รีพิ จ ารณ าอ นุมั ติ ให้ โอนท รัพ ย์สินที่ เป็ น ของส านั ก งานป ลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อน
ก่อตั้งเป็นนิติบุคคลให้แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น เนื่องจากมี
ปัญหาในทางปฏิบัติ คือ เมื่อได้มีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๔๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ จัดตั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น และให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
แล้ว สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดส่งงบดุลของสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปให้ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและ
รับรอง โดยแยกออกเป็น ๒ ตอน ตามค าแนะน าของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๓ จนถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๑๕ เป็นระยะที่สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังไม่เป็นนิติบุคคล และตั้งแต่วันที่ ๑๘มกราคม ๒๕๑๕ จนถึง
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ มีสภาพเป็นนิติบุคคลแล้ว ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสถาบันใช้
เงินงบประมาณซึ่งตั้งรวมในยอดของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แต่ส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไม่อาจรับรองบัญชีการเงินให้ได้ เนื่องจากกฎหมายที่จัดตั้งสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มิได้ก าหนดให้มีการรับโอนบรรดาทรัพย์สิน หรือ
หนี้สิน ที่เกิดขึ้นก่อนการเป็นนิติบุคคลจากส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็น
ของสถาบั น ส่งเส ริมการสอนวิทยาศาสต ร์และเทคโน โล ยี  จึ งได้ แนะน าให้ หารือกับ
กระทรวงการคลังและส านักงบประมาณว่าควรปฏิบัติอย่างไร ส าหรับส านัก งบประมาณนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือหารือไปแล้ว ได้รับตอบว่าการโอนทรัพย์สิน และหนี้ สินของส่วน
ราชการตลอดจนปัญหาต่างๆ อันจะพึงเกิดขึ้นตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีการเงิน นั้น 
เป็นอ านาจและหน้าที่ โดยตรงของกระทรวงการคลัง ขอให้ติดต่อกับกระทรวงการคลัง 
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีหนังสือหารือไปยังกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วให้
ความเหน็ดังนี้  

(๑) ตามกฎหมายที่จัดตั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น 
ไม่ได้ก าหนดให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับโอนทรัพย์สิน หรือหนี้สิน 
จากใครดังนั้น ทรัพย์สินที่กระทรวงศึกษาธิการจัดซื้ อในระหว่างที่ยังไม่ได้จัดตั้งสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามกฎหมาย จึงเป็นทรัพย์สนิของกระทรวงศึกษาธกิาร 

(๒) การโอนทรัพย์สินของส่วนราชการหนึ่งให้ส่วนราชการหนึ่งย่อมกระท าได้
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ แต่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ



 ๒ 

เทคโนโลยีมิได้เป็นส่วนราชการ ดังนั้น ในกรณีนี้  หากกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะโอน
ทรัพย์สินให้แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกค็วรที่จะด าเนินการเสนอขอ
อนุมัติคณะรัฐมนตรีก่อน 

กระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ โอนทรัพย์สินที่เกิดขึ้ นก่อนที่สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นนิติบุคคลให้แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามบัญชีรายการทรัพย์สนิที่ส่งมาพร้อมนี้  คือ 

(๑) ทรัพย์สนิหมุนเวียน  ๕,๕๔๓.๐๗  บาท 

(๒) ทรัพย์สนิประจ า  ๒๗๐,๑๑๒.๐๐ บาท 

(๓) รายได้คงเหลือ  ๒๕๕,๖๗๓.๘๒ บาท 

และฯพณฯ นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะอนุมัติ นั้น 

 

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๗)  ได้
พิจารณาปัญหาดังกล่าว โดยพิจารณาจากข้อเทจ็จริงที่ปรากฏในเอกสารทุกฉบับประกอบกับค า
ชี้ แจงเพิ่มเติมจากผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน แล้ว มีความเหน็ว่า 

เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๓ ให้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้ นจากหน่วยงาน
ราชการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ งอยู่ในส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการได้มอบทรัพย์สินที่ใช้อยู่ในหน่วยงานราชการ
ดังกล่าวให้แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ทรัพย์สินนั้นต่อไป ผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการได้ยืนยันว่า ในขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการกป็ระสงค์ให้สถาบันดังกล่าวคงได้
ใช้ทรัพย์สินที่เป็นครุภัณฑ์นั้นตลอดไปด้วยเช่นกัน ผู้แทนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกแ็ถลงว่า พอใจที่มีสิทธิครอบครองครุภัณฑ์นั้นเพื่อใช้ต่อไป ไม่จ าเป็นต้องขอโอน
กรรมสทิธิ์ 

อย่างไรกด็ี ในจ าพวกทรัพย์สินที่กระทรวงศึกษาธิการมอบให้สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้นั้นมีเงินหมุนเวียนและรายได้คงเหลือรวมอยู่ด้วย ข้อนี้ ผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการชี้ แจงว่า ในขณะนี้  เงินดังกล่าวได้ใช้ไปหมดสิ้นแล้ว และผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินถือ ว่าเงิน เห ล่านั้ น เป็น ของส านั กงานป ลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการสมควรด าเนินการในทางบัญชีของส านักงานปลัดกระทรวงโดยไม่เกี่ยวกับ
บัญชีของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัญหาเกี่ยวกับการเงินดังกล่าวจึง
เป็นอนัยุติเช่นเดียวกนั 

เมื่อผู้แทนทั้งสามฝ่ายชี้แจงว่าพอใจการปฏิบัติเท่าที่ตกลงกันได้ในขณะนี้  ปัญหา
ที่ถามไปจึงเป็นอนัสิ้นสดุลง 

 



 ๓ 

(ลงชื่อ)  ส. โหตระกติย์ 

(นายสมภพ โหตระกติย์) 

เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ธนัวาคม ๒๕๑๗ 
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เรื่อง การรับโอนทรัพย์สินของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.๐๒๐๓ /๑อ๕ ลงวันที่ oo
กันยายน ๒๕๑ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า กระทรวงศึกษาธิการ ขอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนยุมัติให้โอนทรัพย์สินที่เป็นของสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อน
ก่อตั้งเป็นนิติบุคคลให้แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น เนื่องจากมี
ปัญหาในทางป
             ฏิบัติ คือ เมื่อได้มีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๕๒ ลงวันที่ od มกราคม WA.
๒๕๑๕ จัดตั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น และให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
แล้ว สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดส่งงบดุลของสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปให้สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและ
รับรอง โดยแยกออกเป็น ๒ ตอน ตามคําแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๓ จนถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๑๕ เป็นระยะที่สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์แ
             ละเทคโนโลยี ยังไม่เป็นนิติบุคคล และตั้งแต่วันที่ ๑๕มกราคม ๒๕๑๕ จนถึง
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๑๕ มีสภาพเป็นนิติบุคคลแล้ว ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสถาบันใช้
เงินงบประมาณซึ่งตั้งรวมในยอดของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แต่สํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไม่อาจรับรองบัญชีการเงินให้ได้ เนื่องจากกฎหมายที่จัดตั้งสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มิได้กําหนดให้มีการรับโอนบรรดาทรัพย์สิน หรือ
หนี้สิน ที่เกิดขึ้นก่อนการเป็นนิติบุคคลจากสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็น
ของส
             ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้แนะนําให้หารือกับ
กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณว่าควรปฏิบัติอย่างไร สําหรับสํานักงบประมาณนั้น
กระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือหารือไปแล้ว ได้รับตอบว่าการโอนทรัพย์สิน และหนี้สินของส่วน
ราชการตลอดจนปัญหาต่างๆ อันจะพึงเกิดขึ้นตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีการเงิน นั้น
เป็นอํานาจและหน้าที่โดยตรงของกระทรวงการคลัง ขอให้ติดต่อกับกระทรวงการคลัง
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีหนังสือหารือไปยังกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วให้
ความเห็นดังนี้

(๑) ตามกฎหมายท
             ี่จัดตั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น
ไม่ได้กําหนดให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับโอนทรัพย์สิน หรือหนี้สิน
จากใครดังนั้น ทรัพย์สินที่กระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อในระหว่างที่ยังไม่ได้จัดตั้งสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามกฎหมาย จึงเป็นทรัพย์สินของกระทรวงศึกษาธิการ

(๒) การโอนทรัพย์สินของส่วนราชการหนึ่งให้ส่วนราชการหนึ่งย่อมกระทําได้

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ แต่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีมิได้เป็นส่วนราชการ ดังนั้น ในกรณีนี้ หากกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะโอน
ทรัพย์สินให้แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ควรที่จะดําเนินการเสนอขอ
อนุมัติคณะรัฐมนตรีก่อน

กระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ โอนทรัพย์สินที่เกิดขึ้นก่อนที่สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นนิติบุคคลให้แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามบัญชีรายการทรัพย์สินที่ส่งมาพร้อมนี้ คือ

(๑) ทรัพย์สินหมุนเวียน    
                 ๕๕๕๓.๐๕ mM
(๒) ทรัพย์สินประจํา           ไ๒๓๐,๑๑๒.๐๐ UM
(๓) รายได้คงเหลือ            ๒๕๕๒๓๓.๕๒ บาท

และฯพณฯ นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็น
a

ะร๊ฐมนตรีก่อนที่จะอนุมัติ นั้น

ประกอบการพิจารณาของค

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ซ) ได้
พิจารณาบัญหาดังกล่าว โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสารทุกฉบับ ประกอบกับคํา
ชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน แล้ว มีความ
             เห็นว่า

เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ «๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๑๓ ให้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นจากหน่วยงาน
ราชการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการได้มอบ ทรัพย์สินที่ใช้อยู่ในหน่วยงานราชการ
ดังกล่าวให้แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ทรัพย์สินนั้นต่อไป ผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการได้ยืนยันว่า ในขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการก็ประสงค์ให้สถาบันดังกล่าวคงได้
ใช้ทรัพย์ส
             ินที่เป็นครุภัณฑ์นั้นตลอดไปด้วยเช่นกัน ผู้แทนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีก็แถลงว่า พอใจที่มีสิทธิครอบครองครุภัณฑ์นั้นเพื่อใช้ต่อไป ไม่จําเป็นต้องขอโอน
กรรมสิทธิ์

อย่างไรก็ดี ในจําพวกทรัพย์สินที่กระทรวงศึกษาธิการมอบให้สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้นั้นมีเงินหมุนเวียนและรายได้คงเหลือรวมอยู่ด้วย ข้อนี่ผู้แทน

กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงว่า ในขณะนี้ เงินดังกล่าวได้ใช้ไปหมดสิ้นแล้ว และผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินถือว่าเงินเหล่านั้นเป็นของสํานักงานปลัดกระทรว
             ง
กระทรวงศึกษาธิการสมควรดําเนินการในทางบัญชีของสํานักงานปลัดกระทรวงโดยไม่เกี่ยวกับ
บัญชีของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัญหาเกี่ยวกับการเงินดังกล่าวจึง
เป็นอันยุติเช่นเดียวกัน

เมื่อผู้แทนทั้งสามฝ่ายชี้แจงว่าพอใจการปฏิบัติเท่าที่ตกลงกันได้ในขณะนี้ ปัญหา
ที่ถามไปจึงเป็นอันสิ้นสุดลง
             [END PAGE 2]
             (ลงชื่อ) ส. โหตระกิตย์
(นายสมภพ โหตระกิตย์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ธิ๊นวาคม ๒๕๑๕
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